

## **CÔ GIÁO PHAN THUY DƯƠNG – GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TÁM GƯƠNG GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU**

Mọi cây lớn đều khởi đầu từ những mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Thật sự, mỗi người thầy cô giống như những người chăm sóc một khu vườn địa đàng để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi cô thầy dù tính cách khác nhau nhưng tựu chung lại là sự yêu nghề, yêu trò và cả sự nhiệt huyết luôn chất bỏng. Dưới mái trường THCS Lê Quý Đôn, có một cô giáo dù không trực tiếp đứng lớp giảng dạy nhưng ở phía sau lo lắng, chăm chút công việc thật chu toàn. Đó chính là cô giáo Phan Thùy Dương – Tổng phụ trách Đội.

Với lòng yêu nghề, yêu trẻ, coi học sinh như những đứa con trong gia đình, cô giáo Phan Thùy Dương tự ý thức được trọng trách to lớn mang trên vai. Từ những ngày đầu tiên, cô Dương đã không ngừng cố gắng, nỗ lực xây dựng Liên đội nhà trường phát triển ngày càng vững mạnh với rất nhiều hoạt động nổi bật vô cùng ý nghĩa: “Trang sách xanh, nuôi dưỡng ước mơ hồng”, “Trang trí lớp học Sáng – Xanh – Sạch đẹp”... Nhờ những hoạt động ý nghĩa ấy, các bạn học sinh thêm hiểu hơn về tổ chức Đội, bồi đắp lòng tự hào khi trở thành Đội viên Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh.

Cô Thùy Dương luôn trăn trở làm thế nào để học sinh vừa học tốt các môn học, vừa hào hứng tham gia công tác Đội, chính vì vậy mỗi tuần học cô từng bước xây dựng tiết sinh hoạt dưới cờ thân thiện, tạo một tiết sinh hoạt dưới cờ gần gũi, vui nhộn và đa dạng hình thức tổ chức, giáo dục học sinh thông qua trò chơi để học sinh không còn thấy nhàm chán. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những sân chơi, những cuộc thi, những buổi tuyên truyền đã mang lại niềm vui, sự hứng khởi, sự mong đợi của các bạn học sinh.



Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô giáo Phan Thủy Dương đã xuất sắc đạt được những thành tích như:

- Phối hợp cùng Ban giám hiệu, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức thành công chương trình “Trung thu yêu thương” và hội thi “Bày mâm cỗ trông trăng”
- Phối hợp cùng Ban giám hiệu, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức thành công Đại hội Liên chi đội nhiệm kỳ năm học 2023-2024
- Phối hợp cùng Ban giám hiệu, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức thành công chuyên đề: “Kỹ năng vượt qua khó khăn”, “Tuyên truyền giáo dục Pháp luật về ATGT đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy”, “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”, “Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam – Tuyên truyền Luật trẻ em”

“Lớp lớp măng non đầy sức sống

Bao tấm khăn hồng đẹp lung linh

Ánh mắt em thơ như ngàn hoa hé cười

Đón chào bình minh đang tỏa sáng khắp nơi nơi

Vì đàn em thân yêu, vì Tổ quốc vinh quang”.

Những câu hát ấy khiến người nghe nhớ mãi về người thầy giáo, người cô giáo Tổng phụ trách tận tình, nhiệt huyết với công tác Đội. Chúc cô có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến không ngừng, đưa công tác Đội và phong trào Thiếu nhi của trường THCS Lê Quý Đôn mãi là điểm sáng của quận Long Biên nói riêng và thành phố nói chung.

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**

